



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

30 ตุลาคม 2563

### ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

แมลงไทย เฮ ! “Novel Foods” สหภาพยุโรป เพิ่มรายชื่อประเทศไทย เข้าสู่รายชื่อประเทศที่สามารถส่งออกแมลงเพื่อการบริโภคโดยมนุษย์ เข้าสู่สหภาพฯ ได้แล้ว

28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศตาม L359/5 การดำเนินการตามข้อบังคับ (EU) เลขที่ 2020/1572 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2020 เรื่อง การปรับเปลี่ยนข้อประกาศการดำเนินการตามข้อบังคับ (EU) เลขที่ 2019/626 โดยเฉพาะ เรื่องการปรับรายชื่อประเทศที่สาม ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นม และแมลง เข้าสู่ EU ได้ โดยในข้อบังคับ (EU)



เลขที่ 2017/625 ได้ระบุไว้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและใช้กฎหมายที่ระบุไว้ ในการรักษาความปลอดภัยของสินค้าบริโภค โดยข้อบังคับ ให้ความสำคัญกับสัตว์ และสินค้าจากประเทศที่สาม ที่จะสามารถนำเข้ามายัง EU ได้ จะต้องอยู่ในรายชื่อประเทศ ที่ได้รับการระบุจากคณะกรรมการธิการ EU เท่านั้น ซึ่งในข้อบังคับ (EU) เลขที่ 2019/626 มาตรา 20 ได้ระบุว่าการนำเข้าแมลงเพื่อการบริโภคโดยมนุษย์ จากประเทศที่สาม จะต้องมีการระบุรายชื่อประเทศในเอกสารแนบ ฉบับที่ IIIa ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา มีเพียงแค่ 3 ประเทศ ที่ได้รับการอนุญาต และระบุอยู่ในเอกสารแนบ ฉบับนี้ ได้แก่ ประเทศแคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ เท่านั้น

วันที่ 4 ธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธิการ EU ได้รับแจ้งความประสงค์ และได้รับการจัดส่งแบบสอบถามที่ทาง EU ได้ร้องขอ และส่งคืนไปยังคณะกรรมการธิการ EU ในกรณีการส่งออกแมลงเพื่อการบริโภคโดยมนุษย์ ของประเทศไทย มายัง EU และในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2020 คณะกรรมการธิการ EU ได้รับมอบเอกสาร และข้อพิสูจน์ ถึงคณะกรรมการธิการ EU ได้อย่างเพียงพอ ที่จะให้ประเทศไทย ได้รับการบรรจุรายชื่อ เข้าไปอยู่ในเอกสารแนบ ฉบับที่ IIIa สามารถระบุ และทำให้

- นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มตลาด     รายงานสินค้าและบริการ     อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ประเทศไทย ได้รับอนุญาต และสามารถนำเข้าแมลงเพื่อการบริโภคโดยมนุษย์ เข้าสู่ EU ได้แล้ว

ในอดีต EU ได้เริ่มอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว แต่การนำเข้าสินค้าก็ยังคงมีจำนวนไม่มาก เนื่องจาก ยังคงตีระดับเทียบของสินค้าอาหาร (Novel Foods) โดยจะสามารถนำเข้าได้ก็ต่อเมื่อผ่านการอนุญาตการระบุชนิดของสินค้า

จากสภา EU ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันเอกสาร และข้อพิสูจน์ จากทางหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังเดิม มีการบริโภคอยู่แล้วในประเทศมากกว่า 25 ปี และไม่มีผลเสียใดๆต่อสุขภาพ ในทุกกรณี ทั้งนี้ ในอดีต แมลงและสินค้าแมลง ที่นำเข้ามาในสหภาพฯ และมีการแปรรูปส่วนมาก มาจากประเทศแคนาดา เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด EU ในเรื่องกฎระเบียบ และมาตรฐาน Organic ออแกนิกระดับอุตสาหกรรม ได้อย่างมีระบบ

ปัจจุบัน แมลงและสินค้าแมลง ที่จำหน่ายสำหรับการบริโภคโดยมนุษย์ เป็นการผลิตในสหภาพยุโรป เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ และบางส่วน ยังเป็นการนำเข้าจากประเทศแคนาดา โดยนำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่อไป เป็นหลัก ซึ่งสินค้าจากประเทศแคนาดา ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานออแกนิกระดับที่สหภาพยุโรป ให้การรับรอง (DE-ÖKO-006) โดยผลิตภัณฑ์แปรรูป Powder ผงโปรตีนจิ้งหรีดแบบ Organic ก็ยังเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยขั้นตอน ก่อนที่จะนำเข้ามาในสหภาพฯ ได้ ก็คงยังจะต้องผ่านมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เช่น การเลี้ยง การผลิต การควบคุม และการตรวจสอบจากหน่วยงานอาหารและยา ของประเทศนั้น และที่สำคัญสุด การรับรองมาตรฐานในระดับสากล จากหน่วยงานบุคคลที่ 3 เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองต่างๆ รวมไปถึงกรณีการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น เครื่องหมายมาตรฐาน HACCP และ GMP รวมไปถึง เครื่องหมาย BIO ของ EU

การนำเข้าแมลง และสินค้าแมลง เข้าสู่ประเทศเยอรมนี ยังคงต้องการเอกสารหลักๆ แบบดั้งเดิม ตามระเบียบด้านปศุสัตว์ สำหรับการนำเข้าสินค้าที่มีที่มาจากสัตว์จากประเทศที่สาม (LMEV - Lebensmitteleinfuhr-Verordnung) LMEV Annex 2a ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุข้อระเบียบ ในการเลี้ยงสัตว์ ตามข้อ a และ b ในเอกสารหน้าที่ 2 (EC) No 178/2002 และ (EC) No 852/2004 โดยในเนื้อหาของทั้ง 2 สนธิสัญญา ไม่ได้มีการระบุ เฉพาะชนิดลงไปถึงแมลงแต่อย่างใด และประเทศเยอรมนีเอง ก็มีความต้องการ และให้ความสำคัญ ในเรื่องต่างๆ ไป เช่น ในด้านมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ ของประเทศที่สาม เป็นหลักใหญ่

ทั้งนี้ การสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่างๆ อย่างเช่น มาตรฐาน GAP ของภาคอุตสาหกรรมจิ้งหรีดในประเทศ ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรหลัก ที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมแมลง

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น นำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ของประเทศโดยรวม และก็ยังจะได้รับการตอบรับจากผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายแมลงและสินค้าแมลงในประเทศเยอรมนี ได้เป็นอย่างดีในอนาคต และยิ่งอาจจะเป็นผู้นำในระดับต้นๆ ในการสร้าง และส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมแมลงระดับโลก ที่ต่อไป ในภาคอุตสาหกรรม ผู้เลี้ยง ผู้ผลิตแมลง และสินค้าแมลงทั่วโลก ก็อาจจะต้องนำไปใช้เป็นตัวแบบในการบริหาร การจัดการด้านการผลิตแมลงอย่างยั่งยืน ในอนาคตอันใกล้

อย่างไรก็ตาม จากการตอบแบบสอบถามผู้บริโภค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเทศเยอรมนี ยังได้รับข้อมูลว่า ประชาชนชาวเยอรมันส่วนมาก ยังคงไม่กล้า และไม่พร้อมที่จะบริโภคแมลงในรูปแบบแมลงโดยตรง และสคต.เบอร์ลิน เห็นว่า หากสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ หรือการแปรรูปแมลง ให้เป็นสินค้าอาหาร ที่ไม่เห็นว่าเป็นแมลงโดยตรง แล้ว ก็น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และในอนาคต ก็อาจจะสามารถเข้ามาบุกตลาดในเยอรมันได้ง่ายขึ้น และอาจจะสามารถเปลี่ยนใจผู้บริโภคชาวเยอรมันได้ไม่มากนักเลย อย่างแน่นอน

สคต.เบอร์ลิน 30 ตุลาคม 2563

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy  
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany  
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด